

ส่งโรงเรียนใช้อย่างทำลายกีฬา

นำเสนอเมื่อ : 3 ก.พ. 2558

นายกฯ ส่ง ศธ.เสริมความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายประกอบอาชีพให้ประชาชน ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือ ศธ.สั่ง รร.ใช้ผลิตภัณฑ์จากยางทำลายกีฬา แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)

กล่าวภายหลังในการประชุมระดับปลัดกระทรวง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ในที่ประชุมนายกฯ

ได้กล่าวต่อนหนึ่งถึงความรู้ด้านกฎหมายของประชากรจำนวนมาก ว่ายังไม่มีความรู้ในขั้นพื้นฐาน

หากมีก็อยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอ จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

หาทางส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตามสมควร

โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ทั้งนี้

ศธ.จึงเตรียมที่จะไปศึกษาหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น

แต่เขาใจว่าทุกระดับชั้นมีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก็เริ่มมีการปลูกฝังในเรื่องสิทธิหน้าที่ให้แก่เด็กตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 หรือประถมต้น ขณะที่การเรียนในระดับอุดมศึกษา

นอกจากจะมีการสอนเรื่องกฎหมายพื้นฐานแล้ว แต่ละสาขาวิชายังสอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตนเองด้วย

นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือจาก ศธ.ใน 3 เรื่อง คือ 1.ขอให้สนับสนุนนโยบาย Smart Farmer สร้างเกษตรกรอัจฉริยะ พัฒนาหลักสูตรการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่

2.ให้ช่วยขยายผลการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.ช่วยวิจัยและพัฒนาสินค้าการเกษตร

เพื่อให้สินค้าการเกษตรของแต่ละพื้นที่มีความเป็นมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ทาง ศธ.และทุกๆ กระทรวงยังร่วมบูรณาการกับกระทรวงเกษตรฯ

ในเรื่องการช่วยเหลือปัญหายางพาราของเกษตรกร โดย ศธ.ได้ทำการสำรวจความต้องการใช้ยางลู่วางทำลายกีฬา

และลานอเนกประสงค์ของหน่วยงานภายใต้ ศธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.พื้นที่ลู่วางทำลายกีฬาตามมาตรฐานสากล IAAI

โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต้องการในปี 58-60 จำนวนทั้งหมด

156 ลาน, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 150 ลาน

และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 57 ลาน

2.พื้นที่ลู่วางทำลายกีฬาในระดับท้องถิ่น โดย กศน.มีความต้องการในปี 58-60 จำนวน 4 ลาน

และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 150 ลาน

3.พื้นที่ลานอเนกประสงค์ แบ่งออกเป็นประเภท พื้นทางเดิน/ถนน กศน.มีความต้องการในปี 58-60

จำนวน 69 ลู ประเภทพื้นสนามในร่ม/พื้นสนามเด็กเล่น กศน.ต้องการใช้จำนวน 67 ลาน และ สพฐ. จำนวน 40

ลาน ประเภทพื้นสนามกลางแจ้ง/พื้นลานอเนกประสงค์ กศน.ต้องการใช้จำนวน 15 ลาน และ สพฐ. จำนวน 209 ลาน

ประเภทสวนสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กศน.ต้องการใช้ จำนวน 50 ลาน และ สพฐ. จำนวน 11 ลาน

สุดท้ายประเภทอื่นๆ เช่น พื้นที่สำหรับปลูกห้องปฐมวัย เป็นต้น กศน.ต้องการใช้ จำนวน 61 ลาน, สพฐ. จำนวน 1,667

ลาน และ สกอ. จำนวน 11 ลาน

ที่มา [ไทยโพสต์](#) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558